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สวนยางใต้รวมตัว ตั้งสมาคมผลกัดัน (04/09/2558)  

นายไพรัช เจย้ชุม ประธานเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พทัลุง เปิดเผยวา่ จากการ
ประชุมแกนน าสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 14 จงัหวดัภาคใต ้ณ หอ้งประชุมครัวขา้วสังขห์ยด 
อ.เมืองพทัลุง วนัท่ี 31 ส.ค.ท่ีผา่นมา มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นการก่อตั้งเป็นสมาคม เพื่อขบัเคล่ือน
สนบัสนุน สนง.การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สนบัสนุนร่าง กยท. ร่างการข้ึนทะเบียนของ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา และจะน ามติเสนอต่อรัฐบาล ผวจ.ทุกจงัหวดั ผูว้่าการยางแห่ง
ประเทศไทย และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ภายใน 1-2 วนัน้ี นอกจากน้ีไดมี้หนงัสือเรียกร้องให้
รัฐบาลจบัมือกบัการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภาคเอกชน นกัลงทุน และสถาบนัเกษตรกร
เป็นพนัธมิตรร่วมลงทุน โดยก่อตั้งบริษทัอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑย์างพารา อาทิ กระเบ้ือง 
ยางรถยนต ์ยางรถจกัรยานยนต ์ยางสนามกีฬาและน ายางพาราไปราดถนน ทุกกระทรวง ทบวง 
กรม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ฯลฯ จะตอ้งเขา้มาสนบัสนุนอยา่งจริงจงั การ
ด าเนินงานในคร้ังน้ีจะท าใหย้างพาราหายไปจากทอ้งตลาดไม่นอ้ยกวา่ 30% ส่งผลใหร้าคา
ยางพาราสูงข้ึน  จ.กระบ่ี นายบุญส่ง นบัทอง นายกสมาคมสหพนัธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 
และนายกสมาคมชาวสวนยาง จ.กระบ่ี เปิดเผยวา่ องคก์รชาวสวนยางท่ีเป็นนิติบุคคล 10 แห่งได้
รวมตวักนัขอจดทะเบียนเป็นสมชัชาต่อทางราชการภายใตช่ื้อสมชัชาสถาบนั เกษตรกรชาวสวน
ยางแห่งประเทศไทย ตามค าแนะน าของ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีตอ้งการ
ใหช้าวสวนยางรวมตวักนัอยา่งเป็นเอกภาพในการยืน่ขอ้เรียกร้อง เร่ืองแรกท่ีสมชัชาไดย้ืน่ขอ้
เรียกร้องต่อรัฐบาลคือขอใหรั้ฐบาลช่วยชดเชย ส่วนต่างราคากลาง คือ ถา้ราคากลางยางพารา กก.
ละ 60 บาท แต่ราคาท่ีเกษตรกรขายไดอ้ยูท่ี่ กก.ละ 50 บาท รัฐบาลตอ้งชดเชยให ้กก.ละ 10 บาท 
แต่ไม่เกิน 15 ไร่ วธีิน้ีรัฐบาลไม่ตอ้งเสียค่าเช่าโกดงั ไม่ตอ้งจ่ายค่าประกนัภยั ไม่ตอ้งจ่ายค่าขนส่ง 
โดยจะยืน่ต่อ พล.อ.ฉตัรชยั สาริกลัยะ รมว.เกษตรฯ ในวนัท่ี 4 ก.ย.น้ี อยา่งไรกต็าม กลุ่มสมชัชา
ท่ีจดทะเบียนข้ึนใหม่น้ีคาดวา่จะมีพลงัมากพอท่ีจะใหรั้ฐบาลรับ ฟังขอ้เรียกร้องอยา่งจริงจงั. 

ทีม่า : ไทยรัฐออนไลน์ (วนัที ่3 กนัยายน 2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=93385:--04092558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

 

กยท.เปิดสาขา อุ้มชาวสวนยางเชียงรายยกระดับผลผลติก่อนขาย (04/09/2558)  

เชียงราย - ส านักงานการยางแห่งประเทศไทยตัดริบบิน้เปิดสาขาเชียงรายแล้ว พร้อมวางแผน
ผลกัดันชาวสวนยางผลติยางเครป-ยางแผ่นรมควนัแทนขายยางก้อนถ้วย รวมกลุ่มตั้งสถาบัน
พฒันาผลผลติ คาดอกี 5 ปีผลผลติทะลกัเป็นแสนตัน 
วนัน้ี (3 ก.ย.) นายประสิทธิ์ หมดีเส็น รองผูอ้  านวยการส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวน
ยาง ไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิดส านกังานการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ.เชียงราย และสาขา
เมืองเชียงราย เลขท่ี 688/120-122 ม.3 ต.บา้นดู่ อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายธรรมนูญ อุ่นธวชั
นดัดา ผอ.ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) เชียงราย ปฏิบติังานในกิจการ 
กยท.เชียงราย น าผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วม  โดยการเปิดส านกังานดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนจาก
องคก์รเดิม คือ สกย.มาเป็น กยท.เป็นจงัหวดัแรกของประเทศไทย นบัตั้งแต่มีการประกาศใช ้
พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย และวนัท่ี 4 ก.ย.จะเปิดส านกังานสาขา อ.เชียงของ 
 
นายประสิทธ์ิกล่าววา่ พ.ร.บ.ฉบบัใหม่ถือเป็นการยกระดบัจากองคก์ารเดิมมาเป็นการยางแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการพฒันากิจการยางพาราของไทยตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า 
และปลายน ้าอยา่งครบวงจรมากยิง่ข้ึน จากน้ีทางคณะกรรมการ กยท.จะไดจ้ดัท ายทุธศาสตร์ 
และพฒันากิจการยางของเกษตรกร เช่น ลดตน้ทุน ใหผ้ลผลิตสูง มีคุณภาพ สามารถเกบ็เอาไว้
ไดน้าน  โดยเฉพาะเชียงรายมีพื้นท่ีปลูกยางพาราประมาณกวา่ 500,000 ไร่ และมีพื้นท่ีกรีดน ้า
ยางไดแ้ลว้ประมาณ 230,000 ไร่ ผลผลิตปีละกวา่ 50,000 ตนั เป็นพื้นท่ีปลูกยางใหม่ท่ีเพิ่งปลูก
กนัมาราวปี 2547 เป็นตน้มา และมีสวนยางท่ียงัไม่ไดเ้กบ็เก่ียวอีกมาก จึงคาดวา่อีก 5 ปีจะมี
ผลผลิตออกมากวา่ 100,000 ตนั ซ่ึงทางคณะกรรมการจะไดร่้วมกบักลุ่มเกษตรกรในการพฒันา
รูปแบบผลผลิต แปรรูป รวมถึงพฒันาตลาด เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถอยูไ่ดต่้อไป เช่น เปล่ียน
จากการขายในลกัษณะยางกอ้นถว้ยเป็นยางเครป ยางแผน่รมควนั 
 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=93405:--04092558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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นายประสิทธ์ิกล่าววา่ ท่ีผา่นมาชาวสวนยางเชียงรายมกัจะขายยางกอ้นถว้ยเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง
ขอ้เสียคือไม่สามารถเกบ็ผลผลิตเอาไวไ้ดน้าน ดงันั้น แนวทางการพฒันาคงจะอาศยัตาม
ยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ท่ีมุ่งใหเ้กษตรกรร่วมมือกนัเป็นสถาบนัเกษตร ขบัเคล่ือนการพฒันาได้
คล่องตวั โดยมีเป้าหมายเบ้ืองตน้คือ การผลิตยางเครป และล าดบัถดัไปสถาบนัเกษตรกรเหล่าน้ี
กส็ามารถมีแหล่งแปรรูปเป็นของตวัเองได ้ต่อไป  โดยตามมาตรา 49 (3) แห่ง พ.ร.บ.ใหม่ระบุ
ใหมี้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยมีกองทุนพฒันาการยาง ซ่ึงอาจจะเป็นไปในลกัษณะใหฟ้รี หรือ
ใหกู้ย้มืดอกเบ้ียต ่า ซ่ึงกแ็ลว้แต่คณะกรรมการ กยท.จะก าหนดข้ึน หลงั พ.ร.บ.ใหม่น้ีประกาศใช้
ใน 120 วนั 
 
ดา้นนายธรรมนูญกล่าววา่ เชียงรายมีชาวสวนยาง 21,892 ราย สถาบนัเกษตรกรจ านวน 122 กลุ่ม 
มีพื้นท่ีปลูกยางพาราในระบบทั้งหมด 346,373 ไร่ เปิดกรีดไดแ้ลว้จ านวน 233,812 ไร่ ผลผลิต
ต่อปี 42,862 ตนั สร้างรายไดห้มุนเวยีนสู่ระบบปีละกวา่ 1,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตาม พ.ร.บ.ใหม่ 
กยท.เมืองเชียงรายจะดูแลพื้นท่ี 11 อ าเภอจาก 18 อ าเภอ ไดแ้ก่ เมืองเชียงราย เวยีงชยั แม่จนั ป่า
แดด พาน แม่สรวย เวยีงป่าเป้า แม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่ลาว และเวยีงเชียงรุ้ง ส่วนท่ีเหลือจะ
ข้ึนกบั กยท.เชียงของ 
 
ปัจจุบนัราคายางกอ้นถว้ยใน จ.เชียงรายประมูลกนัท่ีกิโลกรัมละประมาณ 19 บาท ขณะท่ีราคาท่ี
เครือข่ายชาวสวนยางเชียงรายเห็นวา่จะท าใหอ้ยูไ่ด ้คือกิโลกรัมละ 30 บาท จึงไดพ้ยายาม
เรียกร้องไปยงัรัฐบาลใหช่้วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากชาวเชียงรายมากกวา่ร้อยละ 90 จะ
จ าหน่ายเป็นยางกอ้นถว้ยมากกวา่น ้ายาง และยางแผน่รมควนั เพราะไกลแหล่งแปรรูป 

ทีม่า : ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วนัที ่4 กนัยายน 2558) 
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สศก.คาดได้ข้อสรุปชดเชยส่วนต่างแก้ปัญหาราคายางภายในเดือนนี ้ก่อนเสนอ กนย. (04/09/2558)  

นายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยภายหลังน าองคก์รชาวสวนยางเขา้พบพล.อ.ฉัตร
ชัย สารกิัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอ านวย ปะตเิส ทีป่รกึษา

นายกรัฐมนตร ีและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกรมวิชาการเกษตร สภาการ
ยางแห่งประเทศไทย สถาบันวจัิยยาง ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
เพื่อหารือแนวทางการชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางที่ก าลังประสบ
ปัญหาราคายางตกต า่และขาดทนุอยา่งหนัก 

โดยที่ประชุมฯไดเ้ห็นชอบมาตรการเร่งด่วน คือ มาตรการดูแล

เกษตรกรชาวสวนยางเกี่ยวกับราคาตกต ่าขณะนี้ ซึง่ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ไดแ้จง้ในทีป่ระชมุวา่ ท่านนายกรัฐมนตรไีดม้คี าสั่งให ้
ด าเนนิการใหก้ารยางแหง่ประเทศไทยลงไปดู เรือ่งการชดเชยสว่นต่าง
เพื่อเพิ่มรายไดใ้หเ้กษตรกรชาวสวนยาง โดยเบื้องตน้ไดม้ีการตั ้ง
คณะกรรมการ 3 ฝ่ายขึน้มาเพือ่หารายละเอยีดเกีย่วกับสว่นต่าง คาดวา่
คณะกรรมการ 3 ฝ่ายจะสามารถน าเสนอสู่คณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาต ิ(กนย.) ไดภ้ายในเดอืนนี้หรอืปลายเดอืนนี้ หรอือย่างชา้คอื
สิน้เดอืนหนา้ 

"คาดวา่ภายในเดอืนนี้น่าจะทราบรายละเอยีดต่างๆวา่ในสว่นทีเ่รา
เสนอไป รัฐบาลจะใหค้วามเห็นชอบออกมาเป็นเงนิจ านวนเทา่ไหร่ตอ่ไร่
ตอ่ราย เพราะขณะนี้มาตรการนี้สอดคลอ้งกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 
1.3 แสนลา้นบาทของทา่นรองนายกฯสมคดิ จาตศุรพีทัิกษ์ทีต่อ้งการใส่

เม็ดเงนิลงไปในพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิการกระตุน้ เศรษฐกจิตามนโยบาย...ถา้
ชดเชยสว่นตา่งจะมเีกษตรกรชาวสวนยางอยา่งนอ้ย 6 ลา้นครอบครัวจะ
ไดรั้บอานสิงสจ์ากสว่นนี ้สมมตวิา่ชดเชย 25 ไร่ตอ่ 1 ราย ไร่ละ 1,000 
บาทเกษตรกรจะไดเ้ม็ดเงนิไป 25,000 บาทต่อรายตรงนี้ชาวสวนยาง
สามารถน าไปเป็นทนุหมนุเวยีน ใชจ้่ายเป็นวงจรอกีมหาศาล"นายบญุสง่ 
กลา่วกบั"อนิโฟเควสท"์ 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=93414:---04092558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3/
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นอกจากนี้ ทีป่ระชมุฯยังเห็นชอบอกีหลายประเด็น ประกอบดว้ย 
1. ใหท้กุฝ่ายชว่ยกันคดิวา่จะท ายังไงใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทนุการ
ผลติลงได ้จากปัจจุบันตน้ทุนเฉลีย่อยู่ที ่64.49 บาท/กก. ไดม้ตีน้ทุน
การผลติทีต่ า่ลงมา 

"ประเด็นนี้ตอ้งใชห้ลายมติ ิเชน่ พันธุย์าง ปุ๋ ย การจัดการ เฉพาะพันธุ์
ยางทีเ่ราใชอ้ยูทั่ง้ประเทศอยูท่ี ่250 กก./ไร่/ปี คา่เฉลีย่ 64.49 บาท ถา้
เราเปลีย่นมาใชย้างพันธุด์เีพิม่ขึน้สงูถงึ 500 กก./ไร่/ปี ตน้ทุนจะลดลง
ครึง่หนึง่เหลอืประมาณ 30 บาท/กก.เราตอ้งเร่งด าเนนิการอยา่งเร่งดว่น 
เพราะพันธุย์างชนดินีม้อียูแ่ลว้ในภาคใต ้ภาคอสีาน" 

2. มกีารน าแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิแบบพอเพยีงดว้ยการท าสวนยาง
ผสมผสาน โดยไม่ยดึปลูกเพียงการท าสวนยางเพียงอย่างเดียวซึง่มี
ความเสีย่งสูงมากในขณะ นี้ 3. การดูแลราคายางทัง้ระบบ ซึง่จะเกีย่ว
โยงกับเรือ่งการตลาดดว้ยว่าท าอย่างไรจะใหร้าคามคีวามมั่นคง ยั่งยนื 
และใหป้ลดปล่อยจากราคาทีถู่กก าหนดโดยตลาดล่วงหนา้ ซึง่เป็นที่
ถกเถยีงกนัมากวา่จะสามารถแกปั้ญหาตรงนีไ้ดอ้ยา่งไร 

4. การแปรรูปอตุสาหกรรมยาง การเพิม่มูลค่า การใชย้างในประเทศให ้
มาก ซึง่ตรงนี้ก็จะวางเป็นพืน้ฐานเพือ่จะน าเสนอรัฐบาลต่อไป 5. ขอให ้
รัฐบาลวางนโยบายเชงิบังคับใหห้น่วยงานราชการใชย้างในประเทศเพือ่
ลด ซัพพลายในประเทศลงจากซัพพลายทีม่อียู่ทัง้ประเทศ 4 ลา้นตัน
เศษ เชน่การใชย้างท าถนนทัง้หมดของประเทศ 6 หมืน่กม.ตอ่ปี คดิเป็น
ปรมิาณยางทีต่อ้งใชท้ าถนนราว 2-3 แสนตัน 
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6. ใหม้กีารทบทวนมาตรการเดมิ 16 มาตรการทีรั่ฐบาลเคยน ามาใชว้่า
ตรงไหนยังไม่สามารถด าเนินการได ้ขาดตกบกพร่องหรือมีปัญหา
ตรงไหนและน าเสนอ 7.เรื่องใหส้ถาบันเกษตรกรไดใ้ชโ้รงงานของ
องคก์ารสวนยาง (อสย.) ทีภ่าคอสีาน 3 โรงงาน และหาดใหญ่ 1 โรง
ซึง่ขณะนี้ไม่ไดม้กีารเดนิเครือ่ง สรา้งทิง้ไวเ้ฉยๆเปล่าประโยชน์เพือ่จะ
ยกระดับการแปรรปูยางของเกษตรกรไทย 

"มาตรการลดซัพพลาย รวมถงึมาตรการอืน่ๆ จะช่วยท าใหซ้ัพพลาย
หายไปอกีมาก เพราะตอนนี้ราคายางตก ชาวสวนหยุดกรดี คนกรดีก็ไม่
ค่อยมีเพราะราคาไม่ดี ทัง้หมดนี้ถา้ท าส าเร็จราคายางอาจจะปรับตัว
สูงขึน้ไดบ้า้งแต่ก็ว่าก็ตอ้งยอม รับว่าปัจจุบันประเทศแถบ CLMV ปลูก
ยางกันมากพื้นทีร่วมกันใกลเ้คยีงกับผลผลติของประเทศไทย หรือคดิ
เป็น 1 เท่าตัวของผลผลิตยางประเทศไทย ที่อยู่ที่ 4 ลา้นตัน ซึ่ง
มาตรการทีว่า่อยา่งนอ้ยก็ลดซพัพลายลงไปไดบ้า้ง" นายบญุสง่ กลา่ว 

ส่วนเรื่องการส่งออกขณะนี้ขึน้อยู่กับผูป้ระกอบการโดยตรงและ
ตลาดลว่งหนา้ ไมส่ามารถไปก ากบัอะไรไดเ้ลย แตใ่นทีป่ระชมุฯก็เห็นวา่
จะมกีารหารอืในสว่นนี้ใหเ้กดิความเป็นธรรมใหไ้ด ้โดยใชก้ลไกของรัฐ 
คอื พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึง่เกีย่วขอ้งกับกฎระเบยีบในการ
ควบคมุ เพือ่ควบคมุ ก ากบั ขับเคลือ่นอตุสาหกรรมใหม้คีวามสมดลุ 

นายบญุสง่ กลา่วตอ่วา่ อยา่งไรก็ตาม ประเด็นเหลา่นีย้ังตอ้งมกีารหารอื
เพื่อตกผลกึมาตรการเหล่านี้อกีครัง้ แต่ยังไม่ไดม้ีการนัดหมายว่าจะ
ประชมุหารอือกีครัง้เมือ่ไหร่ 

ทีม่า : ส านกัขา่วอนิโฟเควสท ์(วนัที ่4 กนัยายน 2558) 
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แกนน าสวนยางกระบี่จีรั้ฐแก้ราคายางตกต ่า (04/09/2558)  

แกนน าชาวสวนยางกระบ่ี จ้ี รัฐเร่งแกปั้ญหาราคายางตก ระบุ ภาคใต ้ให้เวลา 15 วนั 
ออกเคล่ือนไหวแน่ 

นาย สุคนธ์ สวสัดิภิรมย ์แกนน าเกษตรกรชาวสวนยางจงัหวดักระบ่ี และเป็น ส.อบจ.เขต
อ าเภอเขาพนม กล่าวว่า ขณะน้ีราคายางพาราไดต้กต ่าลงอย่างหนักในรอบ 50 ปี ขณะท่ีราคา
สินคา้อ่ืน ๆ ทั้งดา้นอุปโภคบริโภคไม่มีการปรับลดลง มีแต่ปรับข้ึน โดยเฉพาะสินคา้เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และปุ๋ยส าหรับการเกษตร ซ่ึงปัญหาน้ีส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ท่ีเป็น
เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะเงินไม่พอจ่าย ปัญหาอาชญากรรม สังคม จะตามมา จึงขอใหรั้ฐบาล 
เร่งหาแนวทางในการแกไ้ขเพื่อปรับราคาข้ึนมาโดยเร็วท่ีสุด 

นายสุคนธ์ กล่าวอีกวา่ หลายแนวทางสามารถแกไ้ขปัญหาราคายางได ้เช่น การน ายางมา
ท าถนน ซ่ึงตอ้งท าทนัที เพราะท่ีผ่านมา ก็มีนโยบายออกมาแลว้ แต่ยงัไม่ด าเนินการให้เกิด
รูปธรรม ส่วนแนวทางการเคล่ือนไหวเรียกร้องนั้น ขณะน้ีทางแกนน าแต่ละจงัหวดัไดห้ารือกนั 
และให้เวลารัฐบาล 15 วนั หากไม่เร่งด าเนินการหลังจากน้ี เช่ือว่า จะมีเกษตรกรออกมา
เคล่ือนไหวเรียกร้องแน่นอน เพราะเป็นเร่ืองของปากทอ้ง และความเป็นอยู ่

ทีม่า : ส านักข่าวไอเอน็เอน็ (วนัที ่4 กนัยายน 2558) 
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